

# หวิดวุ่น! เจ้าของไวยกรมทางหลวง ไม่ยอมให้รื้ออาคารขยายถนน-ขอรังวัดที่ดิน

อ่างทอง - หวิดวุ่น! กรมทางหลวงเตรียมเข้ารื้อถอนอาคาร ปรับปรุงขยายพื้นผิวจราจร เจ้าของอาคารไวยขอรังวัดที่ดินก่อนให้รื้อถอน เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่อาคารปลูกสร้างริมถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ เขิงสะพานอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายเดือนใจ ทรงไตรง นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่แขวงกรมทางหลวงอ่างทอง เจ้าหน้าที่ประจำอ่างทอง และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่างทอง ได้เตรียมพร้อมที่จะทำการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อขยายพื้นผิวจราจร

หลังจากทำการตามกฎหมายเวนคืนที่ดินจ่ายเงินค่าเวนคืน พร้อมติดหนังสือประกาศมีกำหนดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 18 พ.ค.นี้ หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรื้อถอน

ด้าน น.ส.ศศิธร จันทรรัตน์เจริญ เจ้าของอาคารได้เข้ามาแจ้งขอเลื่อนเวลาในการรื้อถอนออกไปก่อน เพื่อทำการรังวัดที่ดินในบริเวณอาคารหลังดังกล่าว ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ เพื่อยืนยันเขตที่ดินถูกต้อง และเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเอง และต้องการทำรั้วกันพื้นที่โดยการนำผู้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นรั้วแนวเขตหลังจากรังวัดที่ดิน

ด้านนายเดือนใจ กล่าวว่า ทางหลวงได้ทำการเวนคืนที่ดินและจ่ายค่าเวนคืนให้ทางเจ้าของเรียบร้อยแล้ว และทำทางการขยายผิวจราจรและทางกลับรถยนต์ได้สะพานอ่างทองบริเวณฝั่งตำบล



ตลาดหลวง โดยมีกำหนดรื้อถอนในวันที่ 18 พฤษภาคม ตามประกาศที่ติดประกาศไว้ที่บริเวณอาคารให้ทางเจ้าของได้ทราบ และเมื่อทางเจ้าของอาคารยืนยันว่าจะทำการรังวัดก่อนให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 16 มิถุนายน เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินหลังรื้ออาคาร เนื่องจากไม่มีรั้วกันและความถูกต้องในพื้นที่หลังได้ตกลงกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจึงถอนกำลังกลับไป และจะมาทำการรื้อถอนอีกครั้งในวันที่ 17 มิถุนายนนี้

น.ส.ศศิธรกล่าวว่า อยากให้ออกรังวัดเสร็จสิ้นก่อน และตนจะนำผู้คอนเทนเนอร์มาทำรั้วกันพื้นที่ หลังการรื้อถอนเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและในการเก็บทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารออกไปไว้ยังที่ปลอดภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้

รื้อถอนได้อย่างสะดวก

ทางนายถวัลย์พร เนียมกลั่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง กล่าวว่า หลังเจ้าของอาคารได้แจ้งถึงเหตุผล ทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงเข้าใจในความเดือดร้อนของประชาชน และวันนี้ได้ทำการพูดคุยทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเป็นไปด้วยดี เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจึงถอนกำลังกลับไป และจะมาทำการรื้อถอนอีกครั้งในวันที่ 17 มิถุนายนต่อไป.